

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง มีคำสั่งอนุญาตให้ นางนงเยาว์ ศิริภูมิ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางสุนิจ ผลภักดี

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๘๓/๒๕๖๕

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๑๘/๒๕๖๕

ด้วย นางสุนิจ ผลภักดี ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอต่อศาลว่า นางนงเยาว์ ศิริภูมิ มารดาของผู้ร้อง
ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนเป็นเหตุให้แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและทำนิติกรรมได้
ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางนงเยาว์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์

ศาลประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน

ศาลพิเคราะห์ตามทางไต่สวน ได้ความว่า เดิมผู้ร้องชื่อ นางสุนิจ ศิริภูมิ ต่อมาจดทะเบียน
กับนายสมศักดิ์ ผลภักดี ผู้ร้องจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อสกุล นางสุนิจ ผลภักดี ผู้ร้องเป็นบุตรของนางนงเยาว์ ศิริภูมิ
กับนายสำราญ ศิริภูมิ ซึ่งอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน
คือ ผู้ร้อง ปัจจุบันนายสำราญ บิดาผู้ร้อง และนายยงยุทธ ยงยุทธวิชัย กับนางสังวาลย์ ยงยุทธวิชัย
ตากับยายของผู้ร้องเสียชีวิตไปก่อนแล้ว เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นางนงเยาว์ได้รับอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน
เป็นเหตุให้พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและทำนิติกรรมได้
และยังต้องรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นประจำ ปัจจุบันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่ นางนงเยาว์ ระบุว่านางนงเยาว์ เป็นคนพิการประเภท ๓ (ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย) ขณะนี้นางนงเยาว์อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูและรักษาพยาบาลของผู้ร้องที่บ้านเลขที่ ๔๘๐
ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางนงเยาว์มีเงินฝากในบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี ๖๑๔-๑-๙๔๗๖๘-๙ ซึ่งจำเป็นต้อง
ต้องมีผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการฝากถอนของบัญชีต่อธนาคาร ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้
ศาลมีคำสั่งว่า นางนงเยาว์ ศิริภูมิ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์ โดยผู้ร้อง
บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เห็นว่า อาการเจ็บป่วยของนางนงเยาว์ ศิริภูมิ

เข้าลักษณะเป็นผู้มีกายพิการ ไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ ขอบที่ศาลจะมีคำสั่งให้ นางนงเยาว์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย และเมื่อนางสุนิจ ผลักดี ซึ่งเป็นบุตรคนเดียว ของนางนงเยาว์ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลนางนงเยาว์ต่อไป และนางสุนิจไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามกฎหมาย ประกอบกับไม่ปรากฏว่าคดีนี้มีผู้ใดคัดค้าน จึงสมควรตั้งนางสุนิจเป็นผู้พิทักษ์

จึงมีคำสั่งว่า นางนงเยาว์ ศิริภูมิ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางสุนิจ ผลักดี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชาวลิต เหล่าชัย

ผู้พิพากษา